



TIỀN HẢI

Xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ

(Tiếp theo trang 1)

Ông Cao Xuân Bằng, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Hải cho biết: Nét riêng biệt là chúng tôi phát động phong trào "Nụ cười công sở", tức là vận động cán bộ, công chức giữ gìn văn hóa công sở, có

thái độ văn minh, tôn trọng lịch sự, nhẹ nhàng, đặc biệt khuyến khích cán bộ, công chức nở nụ cười thân thiện khi tiếp xúc với nhân dân. Phong trào đã thu hút 100% cán bộ, công chức hưởng ứng, tham

gia, bước đầu tạo chuyển biến tích cực, cải thiện rõ nét môi trường giao tiếp công sở theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả xây dựng "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ".

Nhân rộng mô hình

Để thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 5/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng thí điểm mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Hải đã ban hành kế hoạch và lựa chọn thị trấn Tiên Hải, xã Tây Giang triển khai thí điểm mô hình này. Tại mỗi địa phương, cấp ủy, chính quyền bám sát 5 nội dung tiêu chí để thực hiện gồm: Chính quyền hoạt động công khai, minh bạch; chính quyền thân thiện, trách nhiệm; đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã thân thiện, trách nhiệm, tận tụy; người đứng đầu chính quyền gương mẫu, thân thiện và có trách nhiệm với người dân; trụ sở làm việc của xã, thị trấn khang trang, văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp.

Tại UBND thị trấn Tiên Hải và xã Tây Giang đã lắp đặt pa nô, khẩu hiệu "3 luôn, 5 biết, 5 không"; niêm yết danh mục TTHC, nội dung, thời gian, quy trình giải quyết, mức thu phí, lệ phí, số điện thoại của lãnh đạo và cán bộ, công chức. Cả 2 địa phương đã tổ chức hoạt động trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy đăng ký khai sinh, thư cảm ơn, thư chúc mừng... để thể hiện sự quan tâm, gần gũi của chính quyền với nhân dân. Đặc biệt, thực hiện "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ", tinh thần, thái độ của đội ngũ cán bộ, công chức của 2 địa phương có sự thay đổi theo hướng tích cực. Mỗi công chức tự điều chỉnh, nhắc nhở bản

thân thực hiện tốt đạo đức, tác phong công vụ. Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền gương mẫu, giữ gìn chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong, đồng thời thường xuyên lắng nghe, tiếp thu, giải đáp và xử lý những ý kiến đóng góp của nhân dân. Phòng tiếp công dân gắn với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 2 địa phương được bố trí gọn gàng, khoa học, thuận tiện; có trang bị máy tính, máy in, máy scan, bàn ghế, mạng internet, ti vi... tạo môi trường văn minh, hiện đại phục vụ người dân khi đến giải quyết TTHC. Qua các đợt lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân với chính quyền thị trấn Tiên Hải và xã Tây Giang đều đạt tỷ lệ 100%.

Ông Phạm Trường Sơn, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Tiên Hải cho biết: Mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức về ý thức công vụ và phong cách phục vụ nhân dân. Mặc dù còn một số khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai nhưng với hiệu quả thiết thực của mô hình mang lại, dự kiến trong tháng 11/2024, chúng tôi sẽ xây dựng thêm từ 5 - 7 mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" tại các xã trên địa bàn huyện. Qua các mô hình này từng bước thực hiện đổi mới công tác dân vận, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các địa phương.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH Số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt gần 5.300 tỷ đồng

Đến hết ngày 31/10/2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được gần 5.300 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 82,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Hiện toàn tỉnh có trên 240.000 người tham gia BHXH bắt buộc; gần 60.000 người tham gia BHXH tự nguyện và gần 230.000 người tham gia BHTN. Số người tham gia BHYT đạt gần 1,7 triệu người.

BHXH tỉnh đang đẩy mạnh truyền thông chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ nhân viên thu, cộng tác viên tại cơ sở. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.



Toàn tỉnh hiện có gần 230.000 người tham gia BHTN.

74.848 người và lượt người được giải quyết chế độ lương hưu và trợ cấp BHXH

Hết tháng 10/2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã giải quyết cho 74.848 người và lượt người hưởng chế độ lương hưu và trợ cấp BHXH, tăng 4.646 người và lượt người so với cùng kỳ năm 2023. Đồng thời, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 9.203 người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hiện nay, BHXH tỉnh đang quản lý và chi trả đối với 98.234 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; 5.283 người hưởng trợ cấp BHTN. Có 33.496 người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM, chiếm 34,1% người hưởng.

ĐỖ HỒNG ANH



UBND thị trấn Tiên Hải tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn cho công dân.

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên



Đoàn Thanh niên xã Tân Hòa (Vũ Thư) trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ nghèo.

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên là hoạt động luôn được các cấp bộ đoàn quan tâm, chú trọng. Thông qua những chương trình, hoạt động thiết thực đã góp phần xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, ra sức thi đua xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Anh Nguyễn Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Thời gian qua, công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu niên được các cấp bộ đoàn tập trung đẩy mạnh với đa dạng hình thức, tạo ra hiệu ứng tích cực. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức gần 70 buổi sinh hoạt, phổ biến, giáo dục chính trị tư tưởng cho hơn 8.000 đoàn viên; đăng tải 45 tin, bài trong chuyên mục "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng". Các cấp bộ đoàn đã tổ chức trên 240 hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, thu hút trên 15.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. 100% huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc đồng loạt ra quân tổ chức kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tổ chức đoàn, hội các cấp đã tổ chức 362 hoạt động về địa chỉ đỏ, dâng hương,

Đoàn Thanh niên xã đã đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên thông qua các hội nghị tuyên truyền truyền thống cách mạng địa phương; sử dụng hiệu quả các mạng xã hội để lan tỏa tinh thần yêu nước đến các bạn trẻ. Từ năm 2019 đến nay, Đoàn Thanh niên xã Tân Hòa đã xây dựng, duy trì tốt hoạt động của mô hình "Địa chỉ xanh tình nguyện" nhằm huy động các nguồn lực để tặng gạo, nhu yếu phẩm cho 7 hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 750.000 đồng/tháng. Ban Chấp hành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên xã đã kêu gọi sự chung tay của đoàn viên, thanh niên, các mạnh thường quân thông qua mạng xã hội số tiền 13 triệu đồng để sửa chữa nhà cho hộ nghèo đơn thân trong xã.

Ra mắt cuối năm 2023, công trình thanh niên "Số hóa lịch sử Đảng bộ thị trấn Quỳnh Côi" và "Thư viện số không gian văn hóa Hồ Chí Minh" đã thu hút sự quan tâm, đón nhận của đông đảo thanh thiếu niên thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) với hơn 5.000 lượt truy cập. Cô giáo Phạm Thanh Xuân, Tổng phụ trách Liên đội Trường Tiểu học thị trấn Quỳnh Côi cho biết: "Thư viện số không gian

văn hóa Hồ Chí Minh" được xây dựng rất đa dạng và phong phú, tạo môi trường học tập, trải nghiệm thực tế, sinh động và hiệu quả cho các em học sinh. Từ đó khuyến khích tinh thần tự học, tự nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trường học.

Anh Nguyễn Phú Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Quỳnh Côi cho biết: Bên cạnh việc ứng dụng chuyển đổi số kết hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên thị trấn đã thành lập 6 câu lạc bộ tuyên truyền chuyên đề "Hình mẫu giá trị thanh niên thời kỳ mới"; tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên; duy trì mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" thu hút trên 1.500 lượt hội viên thanh niên tham gia. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, Đoàn Thanh niên thị trấn đã trao 60 đèn chống cận, 120 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 24 triệu đồng. Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần xây dựng thế hệ thanh niên thị trấn Quỳnh Côi giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam.

Thời gian tới, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các giá trị, tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử cụ thể; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; chú trọng tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của đoàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên. Thường xuyên chăm lo giáo dục truyền thống cách mạng, lối sống lành mạnh cho thanh thiếu niên. Cùng với đó, kịp thời biểu dương, nhân rộng cách làm hay, phát huy vai trò của thanh niên trong việc tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.

NGUYỄN TRIỆU

Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở Chí Hòa

Nhờ tích cực phát động, triển khai, đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Chí Hòa (Hưng Hà) đã lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Dù có dân số ít nhất xã nhưng các phong trào thi đua, đặc biệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở thôn Sàng lại sôi nổi, tiêu biểu nhất xã. Ông Nguyễn Văn Trinh, Bí thư Chi bộ thôn Sàng cho biết: Thôn có 132 hộ, hơn 400 nhân khẩu, Chi bộ có 25 đảng viên. Số dân ít thuận lợi trong việc triển khai các chủ trương, chính sách, ngược lại cũng gặp khó khăn khi huy động nguồn lực đóng góp từ nhân dân. Xác định được thế mạnh, hạn chế riêng của mình, Chi bộ tập trung lãnh đạo, mỗi đảng viên nêu cao tinh tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Nhờ đó, khi xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, thôn có hơn 10 hộ đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường bao, cống dậu để mở rộng, nắn thẳng tuyến đường trục thôn. Nhân dân đã đóng góp, ủng hộ hơn 1 tỷ đồng để sửa chữa đình làng kết hợp nhà văn hóa thôn; cứng hóa, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng ở 100% tuyến đường thôn, xóm. Thôn không còn hộ nghèo, có 1 hộ cận nghèo, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2023, Chi bộ thôn Sàng là chi bộ thôn đầu tiên của xã đạt chi bộ kiểu mẫu.

Đảng viên Nguyễn Như Ngọc, Chi bộ thôn Sàng chia sẻ: Học Bác ở những việc làm thiết thực, cụ thể, bản thân tôi và nhiều đảng viên trong Chi bộ khéo léo vận động, kết nối để con em trong gia đình đang đi làm ăn xa hướng tâm về quê hương. Mỗi đảng viên huy động được con, cháu ủng hộ từ vài triệu đến vài

chục triệu đồng để xây dựng công trình của thôn làng. Từ đảng viên lan tỏa ra cộng đồng, từ năm 2017 đến nay, cán bộ, nhân dân thôn Sàng đóng góp, ủng hộ bình quân 2,5 triệu đồng/người (cao nhất xã) để xây dựng NTM, NTM nâng cao.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Chí Hòa cho biết: Để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bài bản gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm, mỗi tập thể, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn luôn tự giác, tiên phong trong đăng ký học tập, làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với vị trí công việc đảm nhiệm và gắn với hoạt động sản xuất, lao động, học tập của nhân dân, tạo động lực để cùng nhau thi đua phát triển. Đảng ủy xã khuyến khích các tập thể, cá nhân đăng ký nội dung, phần việc thực hiện đa dạng, trên tất cả các lĩnh vực và tập trung những giải pháp, mô hình, phần việc góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, quan tâm của dư luận, nhân dân.

Trong 3 năm qua, xã Chí Hòa đã có nhiều mô hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lĩnh vực phát triển kinh tế có mô hình sản xuất cá - lúa ở thôn An Tiến, trồng sen, chăn nuôi lợn ở thôn Văn Đài, cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã giúp nhau làm giàu. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có mô hình đối tác lấy cây, phòng, chống rác thải nhựa, mô hình tháp sáng đường quê ở 4 thôn: Vị Giang, Sàng, Văn Đài, An Tiến; mô hình sáng tạo đồ dùng, đồ chơi của Trường Mầm non Bùi Hữu Diên... Lĩnh vực an ninh, quốc phòng có mô hình cổng trường an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội... Lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có mô hình xây dựng chi bộ kiểu mẫu của thôn Sàng, mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ của UBND xã, mô hình dân vận khéo của Ủy ban MTTQ xã...

Chi Nguyễn Thị Mái, thôn Văn Đài cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua phát triển kinh tế do xã, thôn phát động, gia đình tôi mạnh dạn đầu tư nhà xưởng, máy móc sản xuất, kinh doanh bao bì, túi nilon xuất khẩu. Đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, mỗi năm gia đình tôi thu lợi nhuận từ 200 - 300 triệu đồng, ngoài ra còn tạo việc làm cho gần 30 lao động địa phương với mức thu nhập 6 - 8 triệu đồng/tháng. Tôi rất phấn khởi vì đã góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương.

Nổi bật nhất là Đảng bộ xã Chí Hòa đã gắn việc học và làm theo Bác với phong trào chung sức xây dựng NTM, NTM nâng cao. Phong trào đã lan tỏa, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Hơn 10 năm qua, xã đã huy động gần 100 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn và các công trình điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, sân thể thao các thôn... Điện thoại nông thôn Chí Hòa hiện nay khang trang, đồng bộ. Xã đã về đích NTM nâng cao năm 2022, tiếp tục phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu năm 2025.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Chí Hòa tiếp tục vận động các tập thể, cá nhân nêu cao tinh thần tự giác, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó phát huy công sức, trí tuệ, quy tụ sức mạnh toàn dân đưa Chí Hòa sớm về đích NTM kiểu mẫu.

HÀ PHƯƠNG



Một góc thôn Sàng, xã Chí Hòa (Hưng Hà).